

‘ทอง’อ้างสู้ค่าเงิน
‘แข็ง’โดยสุจริต
ธปท.อุบผลชี้ขาด

บอร์ดแบงก์ชาติรอดชิปปากผลพิจารณา
รายงานสู้ค่าเงินบาท ‘ทน’แรงประ
เทศไทย ‘แข็ง’โดยสุจริต พล.อ.ชวลิต
ป้อง ‘เรื่องชี้ย’ ยันจำเป็นต้องทำ โยน
บาป ‘ศิริ’ การเจริญดี ‘หลอก’มีทุนสำ
รองเทียบ ไม่ยอมให้ยืมเงิน ‘ชา’โลมอน
5 พันล้านดอลลาร์ เลยแพ้ ‘ไซรอส’ ทำ
เปิดเผยผลสอบ (อ่านหน้า 31)

✓ สู้ค่าเงิน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) น.ร.ว.ปวีติยาพร เทวกุล ผู้อำนวยการ ธปท. กล่าวก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการ ธปท. ว่า เมื่อธปท.ได้รับผลกระทบจากกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดกรณีปกป้องค่าเงินบาท การช่วยเหลือสภาพคล่องสถาบันการเงินและการซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ(บีบีซี)แล้ว และจะนำเข้าหารือในที่ประชุมบอร์ด ธปท.ทั้งสามกรณี แต่คงไม่สามารถเปิดเผยผลการประชุมได้ เพราะเกรงว่าจะไปกดดันการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและคณะกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

น.ร.ว.ปวีติยาพรกล่าวว่า ธปท.จะนำความเห็นของทุกฝ่ายมาประกอบการพิจารณา หากเห็นไม่ตรงกันก็ต้องดูรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร ซึ่ง ธปท.มีสิทธิเห็นต่างกับกระทรวงการคลังได้

นายทอง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ ธปท.ต้องนำทุนสำรองทางการไปปกป้องค่าเงินบาทช่วงนั้น ทุกคนทำด้วยเจตนาสุจริต แต่ไม่มีใครทำถูกต้องได้ 100% ช่วงที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้รับรายงานว่า เราไม่สามารถปกป้องค่าเงินบาทได้คือไป จึงนำไปสู่การตัดสินใจประกาศลดค่าเงินบาทเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ส่วนกรณีที่มีการพิจารณาว่า นายวีระชัย มะระกานนท์ อดีตผู้ว่าการ ธปท.เป็นผู้กระทำผิดเพียงคนเดียวมัน ไม่ขอแสดงความเห็น

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ชวลิต อังโศภน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีการหาคนผิดในการเข้าทำการswapค่าเงินบาทว่า ต้องพิจารณาประเด็นอื่นด้วย จะไปดูว่าการปกป้องค่าเงินบาทคือความไม่ถูกต้องคงไม่ได้

ปัญหาตอนนั้นเกิดจากนายชอร์จ ไชวอส ใจมดีค่าเงินบาท ทุกคนรู้กันดีและทางการใช้เงินมากขึ้นไปในการปกป้องค่าเงินบาท ตอนนั้นทางการมีเงินสำรองอยู่ 3-4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มีหนี้อยู่ถึง 9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คงมีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดอันตราย

ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่าทุกอย่างที่ผู้ว่าการ ธปท.ทำเป็นไปคนมันคนใจหรือไม่ พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า "ใครมาอยู่ตรงนั้นก็คงทำอย่างนั้น เมื่อมาซื้อเงินดอลลาร์คืนแล้ว เราจะไม่ขายให้ คนก็จะรู้กันทั่วโลกว่าไทยไม่มีเงิน ซึ่งจะทำให้ทรนุกิจพียงหนักขึ้นไปอีก สังคมยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ เพราะสังคมไทยเวลานเขาไปทางซ้ายทีทางขวาที ดังนั้นทุกฝ่ายควรมันคง"

เมื่อถามว่า มีการวิจารณ์ว่าที่นายวีระชัยออกสื่อเพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้สาวไปถึงอดีตผู้บริหาร ธปท.คนอื่น ๆ ที่ขณะทำงานให้รัฐบาล พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ หากมีความผิดจริงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไปจับตัวมาได้ทั้งนั้น เรื่องนี้ความผิดพลาดสอบสวนออกมาเปิดเผย เพราะคงไม่ใช่ความลับอะไร

"จำได้ว่าตอนที่มีการต่อสู้ค่าเงินบาท ผมให้ พล.อ.อมงค อัมพรพิสิฎฐ์ ผบ.ตส.ในขณะนั้น นายนิพัทธ์ ทุกณะบุตร ผู้แทนกระทรวงการคลัง และนายศิริ การเจริญดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท.ในขณะนั้นเดินทางไปประเทศจีน เพื่อขอทำเคอเรนซีswapจำนวน 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และนายชัยวัฒน์ ศรีวิศาลวงษา (หัวหน้าสำนักงานชาโกลมอน บราวเอร์ ในประเทศไทย) จะนำเงินมาให้รัฐบาลอีก 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่ ธปท.ไม่รับ โดยนายศิริบอกเอาไว้ สายมาก ธปท.มีเงินสำรองเพียงพอ จึงทำให้เกิดเรื่องขึ้นเพราะป้องกันไม่ทัน" พล.อ.ชวลิตกล่าว

พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า การที่นายวีระชัยไม่ผิดเพราะเป็นเรื่องที่สถานการณ์ขณะนั้นต้องทำอย่างนั้น ใครไม่ทำไม่ได้ เพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดผลเสียมากกว่าที่เกิดขึ้น และที่สำคัญเราได้กำไรด้วยซ้ำไปเมื่อเอาเงินจาก 2 บัญชีมารวมกัน บัญชีที่ต่อสู้ค่าเงินมีเพียง 8 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นทำให้สู้ไม่ไหว แต่อีกบัญชีกำไรจากการปกป้องค่าเงินเกินแสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวถามว่า สาเหตุดังกล่าวทำให้ต้องลาออกจากรัฐมนตรีหรือไม่ พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า สาเหตุที่ลาออกเพราะคิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน เมื่อเป็นคนประกาศเอาไว้จะไม่ลดค่าเงินบาท แต่อีก 2 วันให้หลัง ผู้ว่าการ ธปท.เดินเข้ามาขอให้เงินลดค่าเงินบาท ทำให้ผิดสัญญาจึงต้องการลาออก แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะนั้นได้ขอร้องให้อยู่ต่อจนกว่าทุกอย่างจะนิ่ง จึงมาลาออกในเดือนพฤศจิกายน 2540

ด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาชาติ ในฐานะอดีตรองประธานคณะกรรมการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การที่เกิดความเสียหายตั้งแต่คนคนแรก เป็นต้นคน สถาบันการเงินล้ม ธนาคารหลายธนาคารต้องปิดและควักกิจการ หนี้สาธารณะท่วมประเทศ แต่มา

วันนี้รัฐบาลชุดนี้บอกว่าไม่มีใครมีความผิดเลย คนยอมรับไม่ได้ จะต้องมีคนรับผิดชอบ

"ที่ปล่อยเงินกู้ให้สถาบันการเงินแล้วเรียกเงินคืนไม่ได้เสียหายหลายแสนล้าน บอกว่าแค่ประมาณล้านแล้วทำให้เวลาสอบสวนการทุจริตประมาณล้านแล้ว 10 กว่าล้าน ทำไม่บอกว่าร้ายแรง" นายจุติกล่าว และว่า หากรัฐบาลไม่พร้อมบอกความจริง คณะเขาหาความจริงมาบอกกับประชาชน ถ้ามีการปล่อยให้เกิดหายน่า ความผิดเป็นการละเว้นในการปฏิบัติจะต้องมีคนติดคุกกันบ้าง

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.กระบี่ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่มีการระบุว่าไม่มีผู้ใดผิดเกี่ยวกับกรณีปกป้องค่าเงินบาทว่า สมัยคนได้ทำรายงานไว้เรียบร้อยและส่งเรื่องไปให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ หากหน่วยงานไหนไม่ดำเนินการก็ต้องรับผิดชอบ แต่พอคนพ้นออกมาเรื่องทุกอย่างก็ตกอยู่ หลุดออกไป หลายคนไม่มีความผิด คดีอาญา ธปท.ก็ไม่ไปร้องทุกข์ คดีแพ่งก็ไม่มีใครคิดเพียงคนเดียว

"ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากสุดท้ายไม่สามารถหาคนผิดได้ คนวินัยก็ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะ ธปท. ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่อันมีขอบก็ยังเป็นคดีอีกหลายปี และเป็นชนคดีหลังคนเหล่านี้คือไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม รายงานที่คณะทำงานสมัยคนเคยเสนอไปมีการสรุปชัดเจนว่าบุคคลใดผิดทางอาญา คนไหนผิดทางแพ่ง" นายพิเชษฐกล่าว

นายสวน เตชะไพฑูริย์สิน รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีแพ่ง เปิดเผยว่า การที่ทางกระทรวงการคลังชี้ขาดว่าไม่มีใครผิด แต่กองทุนฟื้นฟูก็มีสิทธิไม่เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว เพราะ ไม่ถือเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องฟังความเห็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง แต่ถือเป็นผู้วิสาหกิจที่สามารถตัดสินใจเองได้ เพราะมีกฎหมายระบุไว้ และสามารถตั้งให้อัยการฟ้องคดีได้ตาม พ.ร.บ.อัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11